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Choose the best alternative.  
1. .................... time in the morning, Mr.Downy laid his clothes out 

each night. 
 1) To save 2) Will save 3) Can save 4) May save  
2. If they ..................... new batteries, their camera would have 

worked correctly. 
 1) use 2) used 3) will use 4) had used  
3. Alex, .................... band is pretty cool, plays the double bass. 
 1) which 2) that 3) whose 4) where  
4. Someone says “Sorry.” to you for stepping on your toe. What 

would you say to them? 
 1) How clumsy of me! 2) Please forgive me. 
 3) That’s all right.  4) That’s terrific.  
5. Robert : How about go hiking? 
 James : Not this year. 
 Robert : Why not? 
 James : For a good reason, ....................  
 Robert : Oh! Come on. 
 James : Seriously, I am flat broke. 
 1) I’m not sure about that. 2) I’m glad you like it. 
 3) I’m broke.   4) Wait, wait! Say that again? 
 
6. 
 Bicycles are very popular today in many countries. Many people 
use bicycles for exercise. But exercise is only one of the reasons why 
bicycles are popular. Another reason is money. Bicycles are not 
expensive to buy. They do not need gas to make them go. In cities, 
many people like bicycles better than cars. With a bicycle, they never 
have to wait in traffic. They also do not have to find a place to park. 
And finally, bicycles do not cause any pollution!  
 What is the main idea of the paragraph? 
 1) Bicycles are cheap to buy. 
 2) Bicycles are better than cars. 
 3) Bicycles do not cause pollution. 
 4) Bicycles are popular for many reasons. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) To save 
   เพื่อประหยัดเวลาในตอนเชา คุณดาวนนีนําเสื้อผาของเขาออกมาไว

ดานนอกแตละคืน 
   To save = เพื่อประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
  
   To save เปน to-infinitive (กริยารูปเดิมที่มี to นําหนา)      

ทําหนาที่เปนประธานของประโยคได 
   infinitive หมายถึง กริยาที่อยูในรูปเดิม ซึ่งจะไมเปลี่ยนรูปโดย

เด็ดขาด ไมวาประโยคจะอยูในกาล (tense) ใดก็ตาม ยกตัวอยางเชน The 
boy came to play with our dog. (เด็กผูชายคนนี้มาเลนกับสุนัขของพวกเรา) 
infinitive แบงเปน 2 รูป คือ 

   1. to-infinitive เปนรูปกริยาเดิมที่ใชบุพบท to นําหนา เชน to 
be, to have, to do, to go, to eat, to run, to play เปนตน 

   2. bare infinitive เปนรูปกริยาเดิมที่ไมมีบุพบท to นําหนา 
เชน be, have, do, go, eat, run, play เปนตน 

   สําหรับ to-infinitive มีวิธีนําไปใชดังนี้ 
   1. ทําหนาที่เปนนามที่เปนประธานของประโยค เชน To watch 

English movies is a good way to learn English. (การดูภาพยนตร
ภาษาอังกฤษเปนวิธีเรียนรูภาษาอังกฤษที่ดีวิธีหนึ่ง) 

   2. ทําหนาที่เปนนามที่เปนกรรมของประโยค เชน Tony loves  
to play football with his friends. (โทนี่ชอบเลนฟุตบอลกับเพื่อนๆ ของเขา) 

   3. ทําหนาที่เปนคําขยายนามหรือสรรพนาม เชน Milla has a 
lot of stuff to do today. (มิลลามีหลายอยางตองทําวันนี้) 

   4. ทําหนาที่เปนคําขยายกริยา เชน James comes to see his 
mom in Bangkok. (เจมสมาเยี่ยมแมของเขาที่กรุงเทพมหานคร) 

  2) Will save = จะประหยัด 
  3) Can save = ประหยัดได 
  4) May save = อาจประหยัด  
2. เฉลย 4) had used 
   ถาพวกเขาใชแบตเตอรี่กอนใหม กลองของพวกเขาจะทํางานไดดี 
   had used = ใช 
   ประโยคนี้เปนประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence) รูปแบบ

ที่ 3 ใชสมมติเหตุการณที่ตรงกันขามกับความเปนจริงในอดีต มีโครงสราง คือ 
If + Past Perfect Tense (Subject + had + V3), Subject + would + 
have + V3 โดยสวนที่เปนอนุประโยคแสดงเงื่อนไข (If-clause) จะใช Past 
Perfect Tense ดังนั้น รูปกริยาที่นํามาเติมในชองวางไดจึงเปน had used 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชในอนุประโยคแสดงเงื่อนไขของประโยคเงื่อนไข
รูปแบบที่ 1 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชในอนุประโยคแสดงเงื่อนไขของประโยคเงื่อนไข
รูปแบบที่ 2 

  3) เปนรูปกริยาที่ใชในอนุประโยคหลัก (Main Clause) ของประโยค
เงื่อนไขรูปแบบที่ 1  

3. เฉลย 3) whose 
   อเล็กซ คนที่วงของเขาเจงมาก เลนดับเบิลเบส 
   whose = คน/ผูที่ ... ของ 
   โจทยขอนี้ตองการ Relative Pronoun ซึ่งเปนคําสรรพนามที่ใชทํา

หนาที่เชื่อมอนุประโยคเขาดวยกันจนกลายเปนประโยคใหม โดยทําหนาที่เปน
ประธานของอนุประโยครองที่เพิ่มรายละเอียด (Relative Clause) แทนคํานาม
ขางหนา ประโยคในโจทยขอนี้ประกอบดวย 2 อนุประโยค ดังนี้ 

   Alex plays the double bass. เปนอนุประโยคหลัก (Main Clause) 
   Alex’s band is pretty cool. เปนอนุประโยคเพิ่มรายละเอียด

แบบเสริมความ (Non-restrictive Relative Clause) 
   โจทยขอนี้จึงตองใช whose เปน Relative Pronoun เพื่อแสดงวา

คนที่เปนเจาของวงดนตรี (หรือเปนสมาชิกของวงดนตรี) เกี่ยวของกับวงดนตรี
ที่กลาวถึงอยางไร 

  1) which = ที่, ซึ่ง 
  2) that = ที่, ซึ่ง ใชใน Non-restrictive Relative Clause 

(อยางเชนในโจทยขอนี้) ไมได 
  3) whose = ที่ที่, ที่ซึ่ง ตองตามดวยประโยคที่สมบูรณ (ประกอบดวย 

Subject + Verb เปนอยางนอย) เทานั้น  
4. เฉลย 3) That’s all right. 
   โจทยถามวา คุณจะพูดวาอยางไร เมื่อมีผูมาขอโทษคุณเนื่องจากได

เหยียบนิ้วเทาคุณ 
   That’s all right. = ไมเปนไร 
   ใชตอบรับคําขอโทษจากผูอื่น 
  1) How clumsy of me! = ฉันนี่ซุมซามจริง อาจใชประกอบการพูด

ขอโทษได 
  2) Please forgive me. = โปรดยกโทษใหฉัน/ผมดวย ใชพูดขอโทษ 
  4) That’s terrific. = ดีมาก ใชพูดชมเชย  
5. เฉลย 3) I’m broke. 
   รอเบิรต : ไปปนเขากันไหม 
   เจมส : ปนี้ไมเอานะ 
   รอเบิรต : ทําไมละ 
   เจมส : เหตุผลก็คือ ฉันถังแตก 
   รอเบิรต : โธ! ไมเอานา 
   เจมส : ไมไดลอเลน ถังแตกจริงๆ 
   I’m broke. = ฉันถังแตก 
   broke ในที่นี้เปนคุณศัพท หมายความวาไมมีเงิน ใชในภาษาระดับ

ไมเปนทางการ 
  1) I’m not sure about that. = ไมแนใจนะเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
  2) I’m glad you like it. = ดีจังที่เธอชอบ 
  4) Wait, wait! Say that again? = เดี๋ยวๆ อะไรนะ  
6. เฉลย 4) Bicycles are popular for many reasons. 
   ตอนนี้จักรยานเปนที่นิยมมากในหลายประเทศ หลายคนใชจักรยาน

เพื่อการออกกําลังกาย แตการออกกําลังกายเปนเพียงหนึ่งในเหตุผลที่จักรยาน
เปนที่นิยม อีกเหตุผลหนึ่งก็คือราคา จักรยานราคาไมแพงเกินกวาที่จะซื้อ   
พวกเขาไมจําเปนตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทาง ในตัวเมืองตางๆ หลายคน
คิดวาจักรยานดีกวารถยนต การปนจักรยานทําใหพวกเขาไมตองรอทามกลาง
การจราจรที่ติดขัด พวกเขายังไมตองไปหาสถานที่จอดรถ และเหตุผลสุดทาย 
คือ จักรยานไมกอใหเกิดมลพิษใดๆ 

   โจทยถามวา ใจความหลักของยอหนานี้คืออะไร 
   Bicycles are popular for many reasons. = จักรยานเปนที่

นิยมดวยเหตุผลหลายประการ 
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของยอหนา โดยสังเกตไดจาก

Another, And finally และโดยเฉพาะอยางยิ่ง But exercise is only one 
of the reasons why bicycles are popular.  

  1) Bicycles are cheap to buy. = จักรยานราคาถูกที่จะซื้อได 
  2) Bicycles are better than cars. = จักรยานดีกวารถยนต 
  3) Bicycles do not cause pollution. = จักรยานไมกอมลพิษ  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


